

## เวียดนามยังคงลักลอบขนไม้จากกัมพูชาแม้จะเคยโดน NGO สืบสวน



รถบรรทุกขนส่งไม้จากอุทยานแห่งชาติวิเศษชัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศกัมพูชา  
จังหวัดรัตนคีรี ภาพข่าวจาก Agenc การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม, กุมภาพันธ์ 2017

ตามรายงานฉบับใหม่ซึ่งออกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ขององค์กรพัฒนาเอกชนผู้สืบสวนสอบสวน พบว่า  
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลทำการทุจริต ซึ่งกำลังลักลอบนำเข้าไม้เถื่อนจำนวนมากจากกัมพูชาแม้จะมีการห้ามส่งออก  
ไม้ซุงเข้าประเทศเพื่อนบ้าน

## เวียดนามยังคงลักลอบขนไม้จากกัมพูชาแม้จะเคยโดน NGO สืบสวน

รายงานของ EIA (Environmental Research Agency) ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอนมีชื่อว่า "Repeat Offender" รายงานว่า การค้าไม้ที่ไม่ต่อเนื่องของเวียดนาม ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รวบรวมเงินสินบนจาก คนลักลอบ นำเข้าไม้บร็อยน์บันลูบาศก์เมตรที่ถูกขโมยไปจากอุทยานแห่งชาติกัมพูชา รายงานได้รับการเผยแพร่เมื่อวัน ก่อนที่เวียดนามและสหภาพยุโรปมีกำหนดจะลงนามในข้อตกลงเพื่อให้แน่ใจว่ามีเพียงไม้ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เท่านั้นที่ส่งออกจากเวียดนาม

EIA กล่าวว่าเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา มีการลักลอบขนไม้สูงจำนวนประมาณ 300,000 ลูกบาศก์เมตรจากกัมพูชา และถูกกวาดต้อนในเวียดนาม และการเรียกเก็บเงินคืนให้ทางการกัมพูชามีมูลค่า มากกว่า 13 ล้านดอลลาร์

"นี่คือการดำเนินการลักลอบขนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งที่เราได้เห็นมาหลายปีแล้ว" นายจอโกวาดลีย์ ผู้อำนวยการโครงการป่าไม้อาวุโสของ EIA กล่าวในแถลงการณ์ว่า "เวียดนามจะต้องจัดการกับข้อตกลงใด ๆ ที่มี ต่อสหภาพยุโรปเพื่อต่อต้านการลักลอบตัดไม้และการค้าที่เกี่ยวข้อง"

การบังคับใช้กฎหมายการกำกับดูแลและการบังคับใช้ป่าไม้ของสหภาพยุโรปหรือ FLEGT ข้อตกลง เกี่ยวกับไม้ "ไม่ได้กล่าวถึงประเด็นพื้นฐานที่เวียดนามกำลังจะเลยต่อไปจะทำให้เกิดข้อตกลงที่ไม่สมบูรณ" เขากล่าว

กัมพูชาซึ่งถูกห้ามการส่งออกไม้ ถูกปิดล้อมกับเวียดนามเพื่อส่งออกไม้เมื่อต้นปี 2016

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี 2016 ถึงเดือนมีนาคมปีนี้นักวิจัยด้านการสืบสวนสิ่งแวดล้อมได้พบว่ามี การเข้าสู่ระบบอย่างผิดกฎหมายในพื้นที่คุ้มครองชุมชนในอุทยานแห่งชาติวีระชัย และอุทยานแห่งชาติอุยุดาและ

## เวียดนามยังคงลักลอบขนไม้จากกัมพูชาแม้จะเคยโดน NGO สืบสวน

พื้นที่คุ้มครองในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำพูนในจังหวัดรัตนคีรีตอนเหนือของกัมพูชา ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป

แม้จะมีการห้ามส่งออกไม้ซุงของกัมพูชาเจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเวียดนามก็ได้อำนวยความสะดวกในการลักลอบตัดไม้ในกัมพูชาและได้ออกโควตาที่ให้สถานะทางกฎหมายในเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม

Ouch Leng นักข่าวสืบสวนสอบสวนและนักกิจกรรมที่เปิดเผยข้อมูลการลักลอบตัดไม้และทุจริตที่ผิดกฎหมายในป่า Prey Lang ในประเทศกัมพูชาและผู้ที่ได้รับรางวัล Goldman Environmental Prize ปี 2016 เห็นด้วยกับผลการประเมินของ EIA เขากล่าวว่ากิจกรรมที่ผิดกฎหมายดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นเวลานาน

เขายังกล่าวกับ Khmer Service ของ RFA ว่า "ธุรกิจการบันทึกข้อมูลที่ผิดกฎหมายกับเวียดนามได้รับการยอมรับมาตั้งแต่ปี 1986" "เวียดนามใช้อิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจในกัมพูชาและลาวในการส่งออกไม้ไปยังประเทศในยุโรป"

Sopheap โฆษกของกระทรวงสิ่งแวดล้อมได้ยกเลิกรายงานผลการวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่ากัมพูชาได้สั่งห้ามการส่งออกไม้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นปี 2016 "เราได้ขอให้เวียดนาม คู่ภาคีของเราเข้าร่วมกับเราในการควบคุมการลักลอบตัดไม้ในกัมพูชา" เขากล่าว "กัมพูชาและเวียดนามตกลงที่จะต่อสู้กับการค้าที่ผิดกฎหมายนี้" เขากล่าวเสริม

ที่มา: <http://www.rfa.org/english/news/cambodia/vietnam-still-smuggling-timber-from-cambodia-despite-ban-ngo-investigation-finds-05082017170810.html>